

Source :

หุ้นหุ้น

61294259

Date :

12 ก.ย. 2561

Page :

๑

No :

## GPSCแจงซื้อGLOW ไม่ส่งผลผูกขาด เร่งสร้างความมั่นใจ

หุ้นหุ้น . GPSC ยืนยันการเข้าซื้อหุ้น GLOW ไม่ส่งผลผูกขาดธุรกิจไฟฟ้า พร้อมเร่งเดินหน้าชี้แจง ย้ำสัญญาซื้อขายคงเดิม ดูแลลูกค้าอย่างเป็นธรรม

ดร.เดิมีชัย บุณนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC กล่าวถึงกรณีที่มีการท้วงติง GPSC เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW ว่า วัตถุประสงค์สำคัญของการผนึกกำลังร่วมกับ GLOW ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างเสถียรภาพด้านไฟฟ้าให้กับผู้ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกันช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ส่งผลดีทั้งต่อลูกค้า และ GPSC เอง

ส่วนข้อกังวลจากลูกค้าบางส่วนของ GLOW นั้น ทาง GPSC ไม่ได้มีเจตนาโดยที่ผ่านมาได้เร่งนัดหมายเพื่อชี้แจงสร้าง

ความเข้าใจว่า การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ลูกค้า GLOW จะไม่ได้รับผลกระทบ โดยเงื่อนไขสัญญาราคาและการบริการลูกค้าทุกราย จะยังคงดำเนินการภายใต้กรอบสัญญาเดิมทุกประการ เพราะธุรกิจไฟฟ้าจะเป็นสัญญาระยะยาว มีการระบุถึงราคา ปริมาณซื้อขายที่ชัดเจน ส่วนการกำหนดราคาซื้อขายจะเป็นไปตามราคาตลาด หรือ บนพื้นฐานของ Arm's Length Basis ทั้งนี้สัญญาของลูกค้า GLOW ที่มีอยู่เฉลี่ยมีระยะเวลา มากกว่า 10 ปี

นอกจากนี้ GPSC จะมีการเตรียมจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับลูกค้า เพื่อลดข้อกังวลและให้ความมั่นใจว่า จะไม่ให้บริการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า อีกทั้งยังมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะหน่วยงานกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจไฟฟ้า คอยตรวจสอบและกำกับการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ความมั่นใจอีกชั้นหนึ่งว่า การดำเนินธุรกิจไฟฟ้าถูกต้องเป็นธรรม และไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางธุรกิจ ซึ่งทั้ง GPSC และ GLOW ได้มีการให้ข้อมูลกับ กกพ. เพื่อประกอบในการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

ส่วนข้อกังวลที่ว่า การเข้าซื้อ GLOW ของ GPSC ทำให้เกิดการผูกขาดของกลุ่ม ปตท. ในพื้นที่มาบตาพุดนั้น ขอชี้แจงว่า GPSC เป็นบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีฐานะเทียบเคียงกับที่เข้มงวด อีกทั้ง GPSC มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นนอกเขตชัดเจน ดังนั้นการบริการซื้อขายไฟฟ้าและโอนให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ก็อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและมาตรฐานเทียบเท่ากันกับลูกค้านอกกลุ่ม ปตท. ☺